

มติการประชุม  
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

---

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ทานใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

โครงการฟื้นฟูปลั๊กบลิ้งธารพีชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา ดำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม

### มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของโครงการฟื้นฟูพลังชีวิตชาวพิชิตยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ดำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

### ความเห็นของที่ประชุม

วัตถุประสงค์ของโครงการยังไม่มี ความชัดเจน และมีความหลากหลาย จึงควรเน้นให้ตรงประเด็นเฉพาะเรื่องที่จะดำเนินการ

### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการพิจารณาดังนี้ คือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒. ประสานผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ - ๖ เดือน ซึ่งหลังจากที่โครงการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ

### ความเห็นของที่ประชุม

๑. เครือข่ายพี่เลี้ยง เป็นผู้เขียนข้อเสนอโครงการได้ดีและได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ยังสามารถดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายพี่เลี้ยง ควรมุ่งเน้นสร้างความสามารถในการให้คำแนะนำ/คำปรึกษาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ การสร้างกลไกกระบวนการความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

๒. โครงการจัดการเชื้อเพลิงในป่าเต็งรังโดยใช้แบบจำลองไฟป่า ดำเนินการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นโครงการเด่นของกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายฯ จึงควรผลักดันผลสำเร็จดังกล่าวไปสู่ในระดับนโยบายและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ สาธารณชนได้รับทราบ

#### มติที่ประชุม

รับทราบและยินดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ เป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ